

การจัดการความรู้ (KM)		One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)			
หัวข้อเรื่อง	การรวบรวมเอกสารและข้อสนเทศเพื่อการเขียนบทความ (ตอนที่ 4 การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับเก็บรวบรวมเอกสารและข้อสนเทศ)			เลขที่เอกสาร	Re 04/2555
				วันที่รายงาน	เมษายน 55
ประเภท	<input type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน	<input type="checkbox"/> การแก้ไขปรับปรุง	<input checked="" type="checkbox"/> ความยุ่งยาก / ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน
				ธารี วารีสัจด์	ผู้จัดทำ ผะอบ พวงน้อย

วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาและความยุ่งยากในการเริ่มต้นเขียนบทความวิชาการของบุคลากร

ปัญหา บุคลากรที่ต้องการเขียนบทความวิชาการ ประสบปัญหาและความยุ่งยากในการรวบรวมเอกสารข้อสนเทศเพื่อการเขียนบทความ ในระยะเริ่มต้นของการฝึกการเขียนบทความวิชาการ

สาเหตุ บุคลากรขาดประสบการณ์ในการเริ่มต้นการรวบรวมเอกสารและข้อสนเทศที่ดี ทำให้ขาดความมั่นใจที่จะลงมือเขียน และท้อแท้ ไม่สามารถเริ่มงานเขียนบทความวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ไข

ขั้นที่ 2 การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับเก็บรวบรวมเอกสารและข้อสนเทศ

หลังจากที่ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนกันพอสมควรแล้ว ก็มาถึงเรื่องการเตรียมอุปกรณ์และสถานที่สำหรับเก็บข้อมูลที่รวบรวมมาได้ให้เป็นที่เป็นทางและไม่สูญหาย เมื่อต้องการใช้งานก็สามารถค้นหาหรือนำมาใช้ได้ทันที ในเรื่องนี้ขอแนะนำว่าหากเป็นไปได้ควรจัดหาตู้เก็บเอกสาร แฟ้ม ซอง ตะกร้า ฯลฯ ซึ่งสามารถเลือกหาซื้อได้ตามใจชอบจากมุมเครื่องเขียนในห้างสรรพสินค้าทั่วไปตามกำลังทรัพย์และความชอบที่แต่ละคนจะพึงมี เพื่อนำมาใช้แยกเรื่องตามลักษณะ หรือประเภทของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ให้เป็นหมวดหมู่ ตามความสนใจใคร่รู้ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้อาจเขียนหัวเรื่องคร่าว ๆ ตามที่เห็นสมควรไว้ที่ตัวเอกสาร ปก หรือสันหนังสือ ว่าเป็นเรื่องอะไร เช่น ปกฉก งานแปล วิชาการ ฯลฯ



ข้อควรระวัง

หากในช่วงแรกที่ได้ข้อมูลมาใหม่ ๆ อาจจะไม่มีความจำเป็นมาจัดใส่แฟ้มหรือซองที่เตรียมไว้ ก็อาจนำเอกสารเหล่านั้นมาเก็บรวม ๆ กันไว้ในตะกรงหรือแฟ้มเอกสาร เพื่อป้องกันการสูญหายหรือตกลงของข้อมูล และเมื่อมีเวลาและความพร้อมที่จะเขียนบทความนั้น ๆ ก็สามารถกลับมาค้นข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ข้อสำคัญอย่าให้ใครเคลื่อนย้ายเอกสารเหล่านั้นเป็นอันขาด มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาหงุดหงิดใจกับการหาเอกสารไม่พบ ทั้ง ๆ ที่แน่ใจว่าเก็บไว้แล้ว ซึ่งจะทำให้อารมณ์เสียไปนาน แลงานเขียนที่หมายมั่นปั้นมือไว้ก็ต้องเลื่อนออกไปอีก

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้เขียนบทความดำเนินการสะสมรวบรวมเอกสารและข้อสนเทศไว้ใช้ในการเขียนบทความวิชาการได้อย่างถูกต้องเป็นจำนวนมากเพียงพอสำหรับการใช้ในการเขียนบทความต่าง ๆ ตามที่สนใจ

ผลที่ได้รับ	วันที่								
	ผู้ถ่ายทอด								
	ผู้รับการถ่ายทอด								

